



ฉบับที่ ๘๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

**สมาคมศิษย์เก่า จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสู่สวรรคาลัย และงานวันรำลึกพระคุณครู ครั้งที่ ๔ ยกย่องเชิดชูเกียรติปฐนียคุณครู**



เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย และงานวันรำลึกพระคุณครู ครั้งที่ ๔ ณ ห้องวังจันทน์ คอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ** เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ สมาคมฯ ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณปฐนียคุณครูจำนวน ๔ ราย, อาจารย์ต้นแบบผู้สอนดีเด่นจำนวน ๕ ราย รวมถึงศิษย์เก่าต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ๓๙ ราย บรรยายภาคภายในงานมีการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงบูชาพระคุณครูจากคณะศิษย์เก่าฯ รวมถึงมีการจัดซุ้มอาหารหลากหลายให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประกาศรับสมัครขอชื่อผู้สมควรเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เมื่อช่วงที่ผ่านมา บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ได้แก่ **นายราชัย อัครเวศน์** ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา
จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มรพส. กับ เครือข่าย อปท.



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๑ พื้นที่ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐
- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น ๔ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ในการนี้ จัดให้มี
การบรรยายเรื่องรูปธรรมความสำเร็จในการดำเนินงานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยคุณหมอวิศาล วิมลศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก, การปฏิบัติกรกลุ่มการจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดกับนักวิจัย มรพส., การนำเสนอผลปฏิบัติการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา, การมอบนโยบายและให้ข้อคิดการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่โดย ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดี มรพส., การประกาศประเด็นร่วมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ๒๑ พื้นที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไกรนอก รวมถึงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ อปท. คู่ความร่วมมือ และเครือข่าย ๒๑ พื้นที่
จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์